



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 08 2024

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Tôi hy vọng quý phụ huynh và gia đình có những kỷ niệm đẹp tuyệt vời trong Ngày hội Thể thao và hoạt động “Cùng học cùng chơi với con” của khối Mẫu giáo, và chúc quý vị có kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh thư giãn và vui vẻ.

Chúng ta sắp chào đón tháng thứ hai của năm học, nhà trường chú trọng nhiều hơn vào những khía cạnh cải thiện quan trọng của việc đọc hiểu, giáo dục cảm xúc xã hội và kỹ năng viết. Để tiến hành quá trình này, các giáo viên được chia thành ba nhóm. Mỗi nhóm phát triển những mục tiêu thích hợp với những khía cạnh cải thiện (phụ huynh có thể tìm hiểu thêm tại bảng thông tin gần căn tin). Trong suốt năm học, nhiều chúng tôi sẽ thực hiện nhiều hoạt động để hướng dẫn quá trình cải thiện này. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật cho quý vị về quá trình này.

Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11, chúng tôi sẽ đón tiếp đoàn kiểm định từ Hiệp hội các trường học, đại học và cao đẳng khu vực miền Tây Hoa Kỳ (WASC). Những nhà giáo dục từ khắp nơi trên thế giới sẽ dành vài ngày tại trường để xem xét tài liệu, phân tích dữ liệu, thăm lớp, cũng như gặp gỡ học sinh, nhân viên và phụ huynh. Phản hồi của họ sẽ được Ủy ban WASC sử dụng để xác định tình trạng kiểm định trong tương lai của của nhà trường.

Sự kiện gần nhất là Tết Trung Thu được tổ chức vào ngày 17/09, giáo viên của các lớp sẽ chia sẻ những thông tin chi tiết đến quý vị trong thời gian sớm nhất.



Nếu quý phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào về các hoạt động hay sự kiện trong trường, xin vui lòng liên hệ với tôi hoặc Văn phòng để trao đổi thêm.

Trân trọng,

Robert Madden

Hiệu trưởng

SIS @ Nam Sài Gòn

robert.madden@saigonsouth.sis.edu.vn

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 08 2024

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Năm học mới đã bắt đầu đầy thuận lợi, nhà trường xin thông tin đến quý phụ huynh thời gian biểu của các Khóa học Kỹ năng sống Outward Bound Vietnam (OBV) như sau:

- Tháng 9: Lớp A Level (Bình Định)
 Lớp AS Level (Hạ Long)
- Tháng 10: Lớp 9 và IGCSE 1 (Hạ Long)
 Lớp 8 Song ngữ (Bình Định)
- Tháng 11: Lớp IGCSE 2 (Bình Định)
 Lớp 8 Quốc tế (Bình Định)
 Khối 7 (Hạ Long)
- Tháng 01: Khối 6 (Bình Định)
- Tháng 02: Khối 5 (cắm trại tại học xá)
 Khối 4 (cắm trại tại học xá)

Thư hướng dẫn và đơn đăng ký sẽ được gửi đến quý phụ huynh khi khóa học gần bắt đầu. Để có thêm thông tin chi tiết, phụ huynh vui lòng liên hệ với giáo viên của các con.

Donovan Neethling – Phó Hiệu Trưởng



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Một năm học mới lại bắt đầu, sau những ngày nghỉ hè thư giãn bên gia đình, các bạn học sinh náo nức trở lại trường học tập, vui chơi cùng với thầy cô và bạn bè.

Bên cạnh một số hoạt động của nhà trường chào đón học sinh, thầy cô giáo cũng ráo riết trang trí lớp học, chuẩn bị tập vở, thông tin đến phụ huynh, lên kế hoạch giảng dạy,...tất cả đều hướng đến việc giúp cho học sinh một tâm thế sẵn sàng, hân hoan bước vào năm học mới.

Mến chúc thầy cô có một năm giảng dạy thật hiệu quả, mến chúc các bạn học sinh thân thương gặt hái được nhiều niềm vui, nhiều kiến thức bổ ích trong năm học 2024 -2025 này.

Vương Ý Bình
Phụ trách chương trình Việt Nam





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 08 2024

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Chúng tôi rất vui khi được chào đón các em học sinh trở lại vào thứ Hai ngày 05/08 cho một hành trình học tập và trưởng thành.

Những giáo viên đầy tận tụy đã rất nỗ lực trang trí lớp, chuẩn bị bài giảng và sẵn sàng cho một năm học tuyệt vời phía trước. Khi bắt đầu năm học, chúng tôi sẽ hướng dẫn học sinh các nội quy và sinh hoạt hàng ngày của trường để giúp các em làm quen nhanh chóng. Việc tuân theo nội quy sẽ đảm bảo một môi trường an toàn, tôn trọng và năng động nơi mỗi học sinh đều cùng nhau trưởng thành.

Hãy cùng tạo nên một năm học đáng nhớ, tràn đầy sự tìm tòi, sáng tạo và thành công!

Lindsay Stanford – Phụ trách học vụ (Khối Tiểu học)



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Chào mừng một năm học mới đầy năng động! Chúng tôi rất vui mừng khi thấy các học sinh quay lại với niềm hứng khởi và sẵn sàng học tập. Được nhìn thấy những gương mặt quen thuộc giúp củng cố thêm môi trường hỗ trợ lẫn nhau cho các học sinh mới.

Ở khối trung học cơ sở, việc chuyển tiếp từ cấp tiểu học là một giai đoạn quan trọng, và chúng tôi cam kết sẽ làm cho quá trình này diễn ra suôn sẻ và thành công. Các em học sinh lớp 8 đang bắt đầu chặng đường Trung học Phổ thông trên nền tảng vững chắc mà các em đã đạt được năm ngoái, và chúng tôi tin tưởng rằng các em sẽ tiếp tục trưởng thành khi đối mặt với những thử thách mới.

Năm nay hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển cho tất cả các khối lớp. Chúng tôi cũng đã bắt đầu năm học bằng việc nhận kết quả tạm thời từ các kỳ thi Cambridge IGCSE và A level, đây là minh chứng cho sự nỗ lực của các học sinh trung học phổ thông. Để chuẩn bị cho kỳ thi vào tháng 6 cuối năm học này, trọng tâm của chúng tôi vẫn là nâng cao chương trình học để đạt



được nhiều thành tích hơn. Đối với những học sinh đang cân nhắc thi lại vào tháng 11, biểu mẫu đăng ký sẽ được gửi về trong thời gian sớm nhất.

Chúng tôi luôn khuyến khích trao đổi cởi mở và rất mong được hỗ trợ quý phụ huynh và các con trong suốt năm học. Nếu có bất kỳ vấn đề nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Hãy cùng nhau tạo nên một năm học tuyệt vời!

Joshua Lowery
Phụ trách học vụ (Khối Trung học)

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 08 2024

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh bắt đầu một năm học mới! Chúng tôi rất vui khi cùng các em nhỏ đồng hành trong một năm học thú vị cùng học và cùng lớn. Sau đây là một số thông tin để quý phụ huynh và các con sẵn sàng cho năm học mới.

Lưu ý quan trọng:

- **Đưa, đón học sinh:** trường bắt đầu hoạt động từ 8:15 và kết thúc lúc 15:15. Để đảm bảo cho sự an toàn và các con được giám sát đầy đủ, quý phụ huynh vui lòng đưa các con đến trường sau 8 giờ sáng. Điều này giúp cho các nhân viên trường có sự chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng giám sát, hỗ trợ các con khi cần. Chúng tôi rất cảm kích sự hợp tác của quý phụ huynh trong quá trình đảm bảo một môi trường an toàn cho học sinh.
- **Đồng phục:** quý phụ huynh vui lòng trao đổi với giáo viên của lớp để đảm bảo các con mặc đúng đồng phục của từng ngày.
- **Sự kiện trong tháng:** Ngày hội thể thao của khối Mẫu giáo vào thứ Năm ngày 29/08/2024 (8:15 đến 10:00).



Tạo thói quen chào tạm biệt

Chúng tôi khuyến khích phụ huynh phát triển thói quen chào tạm biệt ví dụ như một cái ôm hoặc một câu chào đặc biệt. Một khi nói lời tạm biệt, tốt nhất phụ huynh nên rời đi ngay để các con nhanh chóng thích nghi.

Hội chứng lo lắng vì xa cách

Việc các con lo sợ khi đi học lại là điều bình thường. Hãy yên tâm, các con thường thích nghi nhanh chóng và sẽ vượt qua nỗi lo lắng khi xa cách theo thời gian. Quý vị sẽ ngạc nhiên về sự kiên cường và tự tin của các em!



Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận những câu hỏi và lo lắng của quý phụ huynh, và chúng tôi đánh giá cao mọi sự hỗ trợ mà quý vị dành cho các con và khối Mẫu giáo. Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một năm học tuyệt vời!

Trân trọng,
Lê Trang Nhung
Giáo viên Trường (Khối Mẫu giáo)